



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ที่ นม ๙๓๔๐๑/-

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ไสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

เรียน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ไสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นั้น

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของทางรัฐบาล เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและทางราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ทราบและปฏิบัติตามแนวทางในประกาศที่ได้แจกให้ทุกท่านและได้ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ทาง Line กลุ่มขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ทางfacebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด www.nonped.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุบิน บุญรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

คณะผู้บริหาร

สำนักปลัด

กองช่าง

กองการศึกษา

กองการคลัง

กองสวัสดิการสังคม

Handwritten signatures of staff members from various departments: สำนักปลัด, กองช่าง, กองการศึกษา, กองการคลัง, กองสวัสดิการสังคม.



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

.....

ข้าพเจ้า นายสุบิน บุญรุ่ง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อ ยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุบิน บุญรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

